

สรุปการพบปะหารือการปฏิบัติราชการนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนการงาน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

วันอังคาร ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ หอประชุมธรรมภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

.....

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบ
๑	การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล ๖ ห้วยศรีเมืองประชาวิทย	๑.๑ มอบผอ.สำนักการศึกษาพิจารณาปรับปรุงป้ายโรงเรียนให้มีขนาดใหญ่และพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดีขึ้น ๑.๒ ผ่ากผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖ หากมีสิ่งไหนที่อยากปรับปรุงเพิ่มเติมให้แจ้งความประสงค์มาที่นายกฯได้เลย	ผอ.สำนักการศึกษา ผอ.โรงเรียนเทศบาล ๖
๒	งบบุคลากรประจำปี ๒๕๖๔	๒.๑ ผ่ากผอ.สำนักการศึกษา ร่วมกับ จ.ส.อ.สมชาย พิจารณาเตรียมความพร้อมในการปรับเพิ่มงบประมาณ ปี ๖๔ เพื่อรองรับการปรับเงินเดือนของข้าราชการครู	ผอ.สำนักการศึกษา จ.ส.อ.สมชาย โสมนัส นานนท์
๓	การลงพทมอบสงขงเนกาบองกน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๓.๑ ผ่ากท่านปลัด , รองรณยุทธและผอ.สำนักการสาธารณสุข ร่วมกันเตรียมการและดำเนินการเรื่องนี้ ๓.๒ มอบกองสวัสดิการฯ จัดทำตารางแบ่งงานให้ทุกสำนัก/กอง ร่วมกันลงพื้นที่แจกสิ่งของเพื่อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล และดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน เม.ย.๖๓	ปลัดเทศบาล รองรณยุทธ หอมหวล ผอ.กฤษฎา ชื่นอิม กองสวัสดิการฯ
๔	การพิจารณาเทศบาลมาช่วยเหลอ ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๔.๑ ผ่ากปลัดเทศบาลกำกับดูแลเรื่องนี้ ๔.๒ ผ่ากทุกสำนัก/กองพิจารณาจ้างเหมาบุคคลว่างงาน และเดินทางจากกรุงเทพฯ กลับภูมิลำเนาที่มีความประสงค์ จะทำงานกับเทศบาลเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง	ปลัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง
๕	ข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๕.๑ ผ่ากรองรณยุทธกำกับดูแลเรื่องนี้ ๕.๒ ผ่ากกองสวัสดิการฯ สรุปรายละเอียดข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบและมีความต้องการให้เทศบาลช่วยเหลืออย่างไร และรายงานให้นายกทราบ เพื่อเก็บเป็นสถิติและหาแนวทาง ในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป	รองรณยุทธ หอมหวล กองสวัสดิการฯ
๖	แจ้งเตือนการดำเนินงานประจำ	๖.๑ ผ่ากทุกสำนัก/กองให้ดูแลงานประจำของตนเอง เช่น งานซ่อมแซมถนน , งานเก็บขยะ , การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , การดูแลสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ การดูแลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทุกโรงเรียน	ทุกสำนัก/กอง
๗	การติดตามการดำเนินงาน บริเวณถนน ๑๑๕๕	๗.๑ มอบผอ.สำนักการช่างประสานกับโรงพยาบาลและ ผอ.สำนักการคลังในการดำเนินการเรื่องนี้	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์ ผอ.สังวาลย์ สีแพนบาล

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบ
-----	--------	--------------	----------------------------

๘	การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔	๘.๑ ฝากผอ.สำนักงานคลังพิจารณาประสานผู้รับเหมามา เซ็นสัญญาสำหรับโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และจะต้องแจ้งให้นายกฯทราบด้วย	ผอ.สังวาลย์ สีแพนบาล
๙	ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ในการช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๙.๑ มอบทุกสำนัก/กอง ศึกษาเรื่องนี้หากมีโครงการไหน สามารถดำเนินการได้คณะผู้บริหารจะร่วมพิจารณา อีกครั้งหนึ่งและต้องรายงานโครงการที่จัดทำให้จังหวัดทราบด้วย	ทุกสำนัก/กอง
๑๐	ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๐.๑ ฝากรองรมยทศกำกับดูแลเรื่องนี้ ๑๐.๒ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้ มอบผอ.กองสวัสดิการดูแลเรื่องนี้และเตรียม พร้อมดำเนินการในช่วงที่จังหวัดประกาศปลดล็อกเคอร์ฟิว	รองรมยทศ หอมหวล ผอ.วรวิทย์ ภูวอด
๑๑	การปฏิบัติตามประกาศ แกลงการณ คำสั่งและข้อกำหนด ตามมาตรา ๙ แห่ง พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๑๑.๑ มอบหน.ศศิญาประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ประชาชนทราบ และดำเนินการตาม พรก.ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด	หน.ศศิญา กิตติธรรม
๑๒	การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๖๓	๑๒.๑ ฝากผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงกำกับดูแลการบริหาร งานของโรงเรียน หากมีสิ่งไหนที่อยากปรับปรุงเพิ่มเติม สามารถเสนอเรื่องมาที่นายกฯเพื่อพิจารณาดำเนินการได้	ผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัดทุกโรงเรียน
๑๓	ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีรายนายบรรจง เหล่าลิ้นฟ้า	๑๓.๑ มอบกองวิชาการฯทำหน้าที่สืบสวนผู้ดำรงธรรม เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องนี้ให้ผู้ร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว	กองวิชาการฯ
๑๔	กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๖ พ.ค. ๖๓	๑๔.๑ มอบสำนักงานช่างดำเนินการเรื่องนี้	สำนักงานช่าง
๑๕	กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ ๒๕ เม.ย.๖๓ ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง	๑๕.๑ มอบสำนักงานช่างและสำนักงานสาธารณสุข ดำเนินการตามที่จังหวัดขอความอนุเคราะห์ ๑๕.๒ ขอเชิญชวนทุกสำนัก/กองเข้าร่วมกิจกรรม	สำนักงานช่าง สำนักงานสาธารณสุขฯ ทุกสำนัก/กอง
๑๖	ปานิเวศ	๑๖.๑ มอบสำนักงานช่างเร่งรัดการติดตั้งสปริงเกอร์ รดน้ำต้นไม้บริเวณปานิเวศ	สำนักงานช่าง
๑๗	การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ รักษาพยาบาล	๑๗.๑ มอบหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลสำเนาหนังสือฉบับ ให้ทุกสำนัก/กองทราบ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๘	เก็บเศษวัสดุที่ขวางทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย บริเวณชุมชนท่าสินคำ	๑๘.๑ มอบผอ.สำนักงานช่างเอารถหน้าตักหลังขูดไปเกรด ดินและเศษวัสดุต่างๆให้ผู้ร้องเรียนด้วย	ผอ.ภาณุเดช เจริญพันธุ์วงศ์

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบ
๑๙	การเก็บเงินของสมาคมพัฒนากิจสงเคราะห์	๑๙.๑ มอบผอ.วรวิทย์และหน.พัชรินทร์ดูแลเรื่องนี้ภายใต้	รองรมยทศ หอมหวล

	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	การกำกับดูแลของรองนายกเทศมนตรี	ผอ.วรวิทย์ ภูอวด หน.พัชรินทร์ ธิติย์กุล
๒๐	ซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๒ ของอาคาร ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐.๑ มอบหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลจ้างเหมาบุคคล มาซ่อมแซมห้องน้ำให้เรียบร้อย	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๒๑	กำชับการอยู่เวรยามบริเวณห้องประชุม พวงพะยอม	๒๑.๑ มอบหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลกำชับเวรยามให้ดูแล หอประชุมพวงพะยอมอย่างเคร่งครัด	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๔

ที่	เรื่อง	การดำเนินการ	สำนัก/กอง หรือผู้รับผิดชอบ

--	--	--	--

|